



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
และปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๔ โครงการ

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายห้วยฮ่องไ๋ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๔๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
๒ ป้าย คือป้ายขณะดำเนินการ และป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตามปริมาณงาน และตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนด) สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ราคากลาง ๓๐๒,๑๐๐.-บาท (สามแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว
๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างห้วยข้าง คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑
จุด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย คือป้ายขณะ
ดำเนินการ และป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตามปริมาณงาน และตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านโป่งกำหนด) สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ราคากลาง
๔๐๑,๖๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

โครงการที่ ๓ ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายหลักบ้านลังกา หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย คือป้ายขณะดำเนินการ และป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม
ปริมาณงาน และตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนด) สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ราคากลาง ๔๒๙,๙๗๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

โครงการที่ ๔ ปรับปรุงถนนสายเกษตร บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๒ ป้าย คือป้ายขณะดำเนินการ และป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตามปริมาณงาน และตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนด) สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ราคากลาง ๒๗๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกาศสอบราคาดังกล่าว และต้องไม่
เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและทำ
เสร็จในสัญญาเดียวกัน กับงานที่สอบราคาจ้าง รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๑,๐๕๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน-)

โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๘๐๐.-บาท (-สองแสนแปดร้อยบาทถ้วน-)

โครงการที่ ๓ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๑๔,๙๘๕.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

โครงการที่ ๔ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๖,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

/และเป็น...

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เชื่อถือ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาระหว่างดำเนินงาน จะมาอ้างให้พ้นความผิดหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันเวลาราชการ) และในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันเวลาราชการ)

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า)

ผู้สนใจติดต่อซื้อรายละเอียดแบบรูปราคา ได้ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-) ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง กองคลัง ฝ่ายพัสดุ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๘-๑๙๘๙ ต่อ ๑๗ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.tambonbanpong.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายประพันธ์ ยาวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง